

การให้บริการของสถาบันฯ

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร โดยมีกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้รับบริการที่สำคัญ ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาซึ่งเป็นบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๑ - ๒) สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ดังปรากฏตามตารางที่ ๑ ในส่วนภาพรวมการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการฝึกอบรม (Training) และวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non - training) พบว่ามีผู้ได้รับการพัฒนาไปแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๘๔ คน แบ่งเป็นบุคลากรภายในจำนวน ๘๐๗ คน และบุคลากรภายนอก จำนวน ๑๗๗ คน ดังปรากฏตามตารางที่ ๓

**ตารางที่ ๑ ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช.ไตรมาสที่ ๑ - ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

การพัฒนาบุคลากรภายใน	การพัฒนาบุคลากรภายนอก
<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานสำหรับสายงานสนับสนุนของสำนักงาน ป.ป.ช. หลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมืออาชีพ" (Professional Plan and Policy Analyst) ๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับกลาง รุ่นที่ ๑๐ - ๑๑ ๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติ" (รุ่นที่ ๕) ๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสืบสวนและการข่าวกรองเชิงลึก รุ่นที่ ๔ - ๕ ๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับกลาง (รุ่นที่ ๖) <p style="text-align: center;">*****</p> ● โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพ <p style="text-align: center;">*****</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการฝึกอบรม/สัมมนาจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)รุ่นที่ ๑๑ ● การพัฒนาแบบอื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนวิทยากรบรรยาย /อภิปราย ให้กับหน่วยงานภายนอก

การพัฒนาบุคลากรภายใน	การพัฒนาบุคลากรภายนอก
<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร จำนวน ๒ โครงการได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.)รุ่นที่ ๔ ๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ ๑ 	

ตารางที่ ๒ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

ประเภทบุคคลที่ได้รับการพัฒนา	รูปแบบการพัฒนา	
	ฝึกอบรม(Training)	วิธีการอื่น (Non - Training)
บุคคลภายใน	๗๓๑ คน	๓๕ คน
บุคคลภายนอก	๗๖ คน	๑๔๒ คน
รวม	๘๐๗ คน	๑๗๗ คน